

โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือน มีนาคม



วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน องค์กรเครือข่าย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ให้กับ คณะกรรมการชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบ และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนใน แต่ละพื้นที่รวมทั้งเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถาม ติดตามการ ดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุม ประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นในการมีส่วนร่วม

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่อง ต่างๆ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์กับทางประธานชุมชนในการเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ในชุมชนมาร่วมงานกาชาด ของอำเภอบ้านไผ่ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่
๒. ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เป็น อปพร. ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้จะเป็นวัน อปพร. ซึ่งก็ จะมีกิจกรรม เคารพธงชาติ เดิน อ่านสาร ทำความสะอาด ร่วมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน เป็นต้น และ ในปีนี้จะได้มีการพา อปพร. ไปทำกิจกรรมที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายพร้อมพบปะพูดคุยกับทางเทศบาล เมืองหนองคายเกี่ยวกับ อปพร. ซึ่งคาดว่าจะไปในอีก ๒ เดือนข้างหน้า
๓. ประชาสัมพันธ์กับทางประธานชุมชนอย่าให้ลูกหลานในชุมชนออกไปเล่นฝนในช่วงนี้เนื่องจากอาจ มีเชื้อโรคทำให้เป็นปัญหาต่อสุขภาพได้
๔. ในวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๗ จะพา อสม. ไปศึกษาดูงาน และสืบเนื่องจากกรณีที่เทศบาลเมืองบ้าน ไผ่ได้ขยายชุมชนออกเป็น ๓๙ ชุมชนแต่ อสม. ของชุมชนนั้นยังมี ๒๖ ชุมชนเท่าเดิมก็จะได้มีการทำหนังสือถึง กระทรวงเพื่อทำการแก้ไข

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ผลจากการมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลไปพร้อมกัน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการประชุม ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ได้มีข้อหารือ ดังนี้

๑. ประชาชนได้สอบถามเรื่องสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่

- คุณนุชพร สมสวย ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนและทีมงานจาก พอช. หรือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับการทำงานของ พอช. โดยเป็นการทำงานผ่านเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน มีวิสัยทัศน์คือ ในปี ๒๕๗๙ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งทั่วพื้นที่ประเทศไทย มีเป้าหมายหลักมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้ชุมชนจัดการตนเองได้ ภารกิจหลักคือ สนับสนุนให้การช่วยเหลือองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายบ้านมั่นคง กลุ่มออมทรัพย์ สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น ให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งองค์กรชุมชนและเครือข่าย สนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาองค์กรชุมชน สร้างความร่วมมือให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พอช. ระดับภาคมีทั้งหมด ๕ ภาค คือ อีสานเหนือ กลาง กลางตะวันตก และใต้ โดยอีสานมีสำนักงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รองลงมาเป็นระดับกลุ่มจังหวัด ขอนแก่นอยู่ในกลุ่มอีสานกลางเรียกว่า กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกับจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ รองลงมาเป็นระดับจังหวัด และสุดท้ายเป็นระดับพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน

- คุณวชิระศักดิ์ ประณีตพลกั๋ง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการชุมชน ดูแลรับชอบงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง สัดส่วนอยู่ที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ได้การจัดตัวมารับผิดชอบมาในเขตพื้นที่ภาคอีสานได้แก่จังหวัด ขอนแก่น อุดรธาธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และอุดรธานี ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สืบเนื่องจากในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ได้มีการเปิดวงประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้โดยมีผู้แทนจากการรถไฟที่เป็นผู้ดูแลสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ดินของการรถไฟมาให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะใช้ที่ของการรถไฟหรือพัฒนาที่ของการรถไฟ เนื่องจากบริเวณที่ดินต่างๆ ของการรถไฟเพิ่มเติมไปด้วยมลภาวะต่างๆ เช่น เสียง เป็นแหล่งเสื่อมโทรม ไม่สามารถเข้าถึงน้ำและไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนริมราง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดโครงการนี้

สำหรับ โครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ได้มีมติจาก ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์รวมถึงกรอบงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แต่ทางการรถไฟได้มีการขยายเวลาเพิ่มถึงปี ๗๑ โดยมีวงเงินรวมประมาณ ๗,๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีกลุ่มเป้าหมาย ๓๕ จังหวัด ๓๐๐ ชุมชน ๒๘,๐๗๔ ครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยทุกมิติกับบริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นรูปธรรมความสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

สำหรับกลไกอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชุมชน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือคือ สำนักงานภาคและท้องถิ่น คณะกรรมการเมือง และเครือข่ายของชุมชนรถไฟที่จะมีการทำงานร่วมกัน

สำหรับหลักเกณฑ์การเช่าที่ดินของการรถไฟที่กำหนดระยะที่จะอยู่อาศัยได้และระยะที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ โดยวัดจากระยะกึ่งกลางของรางออกไป ๒๐ เมตร ทั้งชายและขวาที่จะไม่สามารถก่อสร้างหรือบ้านเรือนได้ ยกเว้นการสร้างสถานีรถไฟ ส่วน ๒๐ เมตรหลังหรือตั้งแต่ ๒๑-๔๐ เมตร จะสามารถอยู่อาศัยหรือก่อสร้างได้โดยมีสัญญาเช่ากับทางรถไฟและต้องเข้าผ่าน พอช. เท่านั้น โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา ๓ ปี และสัญญาเช่าสำหรับระยะหลัง ๔๐ เมตร เป็นต้นไปหรือพื้นที่ ท้องข้าง ซึ่งเป็นบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่ในปัจจุบัน สามารถเช่าได้เป็นเวลา ๓๐ ปี โดยแต่ละครัวเรือนสามารถเช่าได้ ๕๐ ตารางเมตรต่อแปลง อัตราค่าเช่าของที่ดินเริ่มต้นที่ ๙-๒๕ บาท ต่อตารางเมตรต่อปี ซึ่งการรถไฟจะมีการจัดทำ ทด.๓ เพื่อวัดระยะพื้นที่และประเมินราคาของพื้นที่ที่จะขอเช่า

สำหรับหลักเกณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่อาศัยจริงในชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยแต่ละครัวเรือนจะได้ ๑ สิทธิเท่านั้นตามผลสำรวจร่วมกับผู้นำชุมชน แต่กรณีในครัวเรือนหนึ่งมีผู้อยู่อาศัย ๕ คนขึ้นไปมีความแออัดจะได้รับเพิ่มอีก ๑ สิทธิ โดยบ้านเช่าแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ๑.กรณีเป็นเจ้าของบ้านจะได้รับ ๑ สิทธิและต้องมีการอาศัยจริงในชุมชน ๒.กรณีเป็นผู้เช่าต้องอาศัยอยู่เกิน ๕ ปีขึ้นไปจึงจะได้รับ ๑ สิทธิ และแต่ละครัวเรือนจะได้รับสิทธิจากโครงการเพียงโครงการเดียว

สำหรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดย ๔๐,๐๐๐ บาท ใช้สำหรับเป็นค่าบริหารจัดการและขับเคลื่อนงาน สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือประกอบด้วยงบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ในชุมชน ๓๕,๐๐๐ บาท งบการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นอาคารสูงหรือที่อยู่อาศัยร่วมตั้ง ๓ ชั้นขึ้นไป ๔๕,๐๐๐ บาท งบอุดหนุนหรืองบให้เปล่าการพัฒนาที่อาศัย ๓๐,๐๐๐ บาท งบสำรองกรณีสร้างบ้านไม่พอครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท งบสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ค่าเช่าที่อยู่อื่น ค่าขนย้ายสิ่งของ ค่ารถถอน เป็นต้น ๗๐,๐๐๐ บาท และงบสำรองอื่นๆ ๒,๐๐๐ บาท

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน การรถไฟได้กำหนดให้ส่งรายชื่อภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่ต้องยืนยันรายชื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อยืนยันสิทธิและตัวตนว่าอยู่อาศัยจริงในชุมชนริมรางรถไฟ โดยกลไกประกอบไปด้วย กลุ่มออมทรัพย์ คณะกรรมการเมือง คณะกรรมการเครือข่าย สหกรณ์ เป็นต้น ในส่วนของที่ดินเมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสมแล้วจะมีการส่งรายชื่อเป็นกลุ่มในการยื่นเช่าที่ดิน ตรวจสอบที่ดิน ทด.๓ และพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาเช่าที่ดิน ในด้านที่อยู่อาศัยจะมีการออกแบบวางผังของชุมชนโดย

พอช. จะจัดทีมสถาปนิกมาให้ความช่วยเหลือในการออกแบบรวมถึงจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและเสนอโครงการเพื่อรับอนุมัติเงินสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาชุมชน

สำหรับอำเภอบ้านไผ่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด ๗ ชุมชน ๓๓๒ ครัวเรือน ประกอบด้วยชุมชนสุนามัย ๙๗ ครัวเรือน โนนสวรรค์ ๑๔ ครัวเรือน จัดสรร ๑๕ ครัวเรือน หมู่หนึ่งพัฒนา ๖๖ ครัวเรือน ศรีหมอนพัฒนา ๓๕ ครัวเรือน มิตรภาพชอย ๔ พัฒนา ๖๕ ครัวเรือน และบ้านไผ่เก่า ๔๐ ครัวเรือน โดยจากการเปิดเวทีประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ได้มีการให้ชุมชนกลับไปเตรียมสำเนาชื่อเพื่อยืนยันสิทธิและตัวตนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. นายภูวนัย นิमितไตรสกุล ประธานมิตรภาพชอย ๔ พัฒนา ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ในฐานะตัวแทนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบว่าขอบคุณสำหรับโครงการนี้ แต่ทางชุมชนไม่สามารถรับโครงการนี้ได้เพราะทางชุมชนยังไม่พร้อมรวมตัวเป็นสหกรณ์เพื่อไปเช่าที่ดินรถไฟผ่าน พอช. เพราะประชาชนในชุมชนยังไม่มี ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์อย่างเพียงพอ แต่ทางชุมชนไม่ได้ปฏิเสธในการเช่าพื้นที่ของทางรถไฟและพร้อมจ่ายค่าเช่า ถ้าการรถไฟเป็นผู้จัดการให้เช่าที่ดินเองโดยตรงและเก็บค่าเช่าเองโดยตรง

- คุณวชิระศักดิ์ ประณีตพลกัณฑ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการชุมชน ดูแลรับชอบงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ว่าจากการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอที่กล่าวไปแล้วนั้น ทางการรถไฟไม่อนุญาตให้เช่าได้โดยตรงแล้ว แต่หากทางชุมชนยังต้องการเช่าโดยตรงอยู่ จะมีการคิดอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าการรวมกลุ่มและเช่าผ่าน พอช. ประมาณ ๑๒๕ บาทต่อตารางเมตรต่อปี ซึ่งการเช่าโดยตรงนี้จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้เช่าได้ไหม ต้องมีการประเมินจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกที่จากการรถไฟว่าจะให้เช่าในพื้นที่เดิมได้ไหม เพิ่มเติมในการส่งรายชื่อในให้ส่งผ่าน พอช. และทาง พอช. จะเสนอต่อการรถไฟต่อไปเพื่อยืนยันสิทธิและตัวตนกับทางรถไฟเพื่อให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามที่ได้แจ้งไปแล้ว

- คุณนุชพร สมสวย ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนของ พอช. ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน โดยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการจัดตั้งปี ๒๕๖๒ มีผู้ประสานงานสภาชุมชนคือ นางสาวจันทร์สุดา สุนทร ประธานสภาชุมชนคือ นางมะลิวัลย์ สารบรรณ มีชุมชนทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน มีกลุ่มองค์กรที่ร่วมจัดแจ้งจัดตั้ง ๘ กลุ่มองค์กร ประกอบด้วย ๑.กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท ๒.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ ๓.กลุ่มอาชีพทำขนมหมู่ ๓ ๔.กลุ่ม อสม. หมู่ ๓ ๕.กลุ่มออมทรัพย์หมู่ ๔ ๖.กลุ่มผู้นำชุมชนหมู่ ๕ ๗.กลุ่มสตรีหมู่ ๖ ๘.กลุ่มชุมชนบ้านมั่นคงหมู่ ๑๔ โดยสภาองค์กรชุมชนจะจัดแจ้งจัดตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมกลุ่มกันของมีกลุ่มองค์กรมาร่วมกันจัดแจ้งจัดตั้ง และแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และที่เหลือจะเป็นกรรมการหรือสมาชิกสภาทั้งหมด ๓๘ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน ที่ปรึกษา ๑ คน ผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด ๒ คน โดยแต่ละกลุ่มนอกเหนือจากนี้ก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้

โดยสภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและมีกฎหมายรองรับคือ พรบ. สภาองค์กรชุมชน ๒๕๕๑ โดยสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกพัฒนาท้องถิ่นระดับพื้นที่ที่มีภารกิจในการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนองค์กรในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ คอยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยให้พื้นที่เป็นตัวตั้งหรือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้หลักการบูรณาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง เช่น การ

ทำงานร่วมกับเทศบาล เป็นต้น และนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการพัฒนาของภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีขอบเขตความรุนแรงและปัญหานำเสนอต่อหน่วยงานระดับจังหวัดหรือต่อที่ประชุมระดับจังหวัด รวบรวมเสนอข้อมูลต่อผู้ว่าฯ เพื่อประกอบการทำแผนพัฒนาต่อไป เช่น เรื่องชุมชนริมราง สถานีสามารถเรียกประชุมชุมชนเพื่อทำแผนเสนอไปได้ เป็นต้น

บทบาทของสภาองค์กรชุมชนประกอบด้วย ๑.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ๒.ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ บำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ๓.เผยแพร่ให้ความรู้กับสมาชิกในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๔.เสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขพัฒนาต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำแผนพัฒนา ๕.เสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขพัฒนาหรือความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ ๖.จัดให้มีเวทีปรึกษาหารือเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๗.ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ๘.ประสานความร่วมมือกับสภาชุมชนอื่น ๙.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐ ๑๐.วางกติกาในการดำเนินงานกิจการสภา ๑๑.รายงานประจำปีสภา ๑๒.เสนอรายชื่อตัวแทนสภาไปประชุมระดับจังหวัด

ในปัจจุบันนี้อยากให้ทางสภาได้ทบทวนสมาชิกและกลไกของสภา หลังจากนั้นให้ทำแผนพัฒนาเสนอไป พอช. ก่อนในเบื้องต้นประมาณ ๓ แผน

- คุณพรศักดิ์ สังกา เจ้าหน้าที่ พอช. ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เป็นเรื่องของสิทธิชุมชนสามารถจัดสวัสดิการโดยชาวบ้านได้เองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยมี พรบ. รับรองคือ พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๒ โดยให้นิยามว่าเป็นการจัดสวัสดิการโดยชุมชนรวมตัวกันหรือเป็นการดูแลสวัสดิการโดยชาวบ้านช่วยชาวบ้านด้วยตนเอง

กองทุนสวัสดิการประชาชนจะเป็นผู้กำหนดระเบียบเอง คณะกรรมการมาจากกองทุนสวัสดิการ ที่ทำการประชาชนสามารถกำหนดเองได้ การบริหารจัดการการเงินประชาชนเป็นผู้จัดการเองโดยคณะกรรมการกองทุนที่แต่งตั้งกันเองรับรองโดยประธานกองทุนซึ่งมาจากประชาชนในชุมชนอีกที

ที่มาของเงินกองทุนมาจาก ๑.สมาชิกสมทบซึ่งสมาชิกจะส่งเงินผ่านกรรมการกองทุนโดยการเก็บนั้นขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละพื้นที่ที่ได้ตกลงกัน เช่น แบบรายเดือน แบบ ๖ เดือน แบบรายปี เป็นต้น โดยตัวอย่างของสวัสดิการ เช่น ในแบบส่วนบุคคลมี เด็กแรกเกิด เจ็บป่วย เสียชีวิต ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ รางวัลสุขภาพดี บวช เป็นต้น ในแบบส่วนรวมมี การพัฒนาชุมชน การปลูกป่า การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ๒.เงินสมทบจาก พอช. ๓.เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของ อปท.



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

๑. ข้อสั่งการ ข้าราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้าราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๓๙ ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่านได้ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ประชาสัมพันธ์กับทางประธานชุมชนในการเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ในชุมชนมาร่วมงานกาชาดของอำเภอบ้านไผ่ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

๑.๒ ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เป็น อปพร. ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้จะเป็นวัน อปพร. ซึ่งก็จะมีกิจกรรม เคารพธงชาติ เดิน อ่านสาร ทำความสะอาด พร้อมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน เป็นต้น และในปีนี้จะได้มีการพา อปพร. ไปทำกิจกรรมที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายพร้อมพบปะพูดคุยกับทางเทศบาลเมืองหนองคายเกี่ยวกับ อปพร. ซึ่งคาดว่าจะไปในอีก ๒ เดือนข้างหน้า

๑.๓ ประชาสัมพันธ์กับทางประธานชุมชนอย่าให้ลูกหลานในชุมชนออกไปเล่นฝนในช่วงนี้เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคทำให้เป็นปัญหาต่อสุขภาพได้

๑.๔ ในวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๗ จะพา อสม. ไปศึกษาดูงาน และสืบเนื่องจากการที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ขยายชุมชนออกเป็น ๓๙ ชุมชนแต่ อสม. ของชุมชนนั้นยังมี ๒๖ ชุมชนเท่าเดิมก็จะได้มีการทำหนังสือถึงกระทรวงเพื่อทำการแก้ไข

นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารงานเทศบาล ดังนี้

๑. การขับเคลื่อนเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๘ โดยจะนำเสนอในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงอยากฝากทางประธานชุมชนเมื่อจะมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนภายในชุมชนของตนเอง ให้มีหัวข้อพิจารณาระเบียบวาระในเรื่อง ข้อปัญหาที่จะนำเสนอเข้าแผนชุมชนว่ามีปัญหาอะไรบ้างในชุมชนของตนเอง เพื่อจะได้กำหนดว่าชุมชนของเราจะพัฒนาอย่างไรในอนาคต เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพความเป็นอยู่ เป็นต้น และการประชุมของชุมชนในครั้งต่อไปถ้ามีหัวข้อเกี่ยวกับใครหรือส่วนไหน เช่น เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี เป็นต้น สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาช่วยเหลือได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น

๒. แจ้งคณะกรรมการชุมชนผู้ใดที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาบัญชีธนาคารให้กับทางกองสวัสดิการสังคม ก็ขอให้นำส่งที่กองสวัสดิการสังคมด้วย เนื่องจากต่อไปนี้ทางเทศบาลจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB-Corporate ตามระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการได้รับค่าตอบแทนและตรวจสอบได้

ที่ประชุม... รับทราบ

๒. ประชาสัมพันธ์ วัน “อปพร.”

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะขอกว่าเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว โดยขอเชิญชวนประชาชนชุมชนที่เป็นสมาชิก อปพร. ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มเวลา ๘.๐๐ น. จะมีการเคารพธงชาติหน้าเสาธง หลังจากนั้นผู้บริหารจะอ่านสารวัน อปพร. มีการมอบใบเกียรติบัตรให้แก่ อปพร. ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมสาธิตประโยชน์ที่วัดคุ้มจัดสรรคัพพร้อมถวายอาหารเพลและทำความสะอาดเพิ่มเติมบริเวณรอบวัด และปีนี้จะไม่มีการสวนสนาม

ที่ประชุม... รับทราบ

๓. แจ้งเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยทางคณะผู้บริหารได้กำหนดประชุมในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ในส่วนของรายละเอียดทางสำนักปลัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

ที่ประชุม... รับทราบ

๔. การจัดงานบุญผะเหวด ณ วัดจันทรประสิทธิ์

นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดงานบุญผะเหวด ณ วัดจันทรประสิทธิ์ ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงฝากทางประชาชนชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้อง ประชาชนทั้ง ๓๙ ชุมชนมาร่วมงานในวันดังกล่าว โดยในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะมีการปรับปรุงถนนคนเดินตัวเนาะเมืองไผ่ เช่น ตีล่อคใหม่ ปรับปรุงระบบสายไฟ เป็นต้น จึงได้มีการย้ายถนนคนเดินไปที่ภายในวัดจันทรประสิทธิ์ โดยสำหรับผู้ชายที่ต้องการจะไปค้าขายพร้อมร่วมทำบุญในวันดังกล่าว สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่ได้เคยแจ้งประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้าแล้ว และในวันดังกล่าวยังมีการแห่บุญ แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง กิจกรรมธารากาชาด สอยดาว จึงได้ขอประชาสัมพันธ์กับทางชุมชน ณ ที่นี้

ที่ประชุม... รับทราบ

๕. การสมัครบุคลากรเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

นางสุกัญญา จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับการสมัครบุคลากรเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของเทศบาล

สืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

จะต้องดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ สอดส่องดูแล ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลได้กำหนดไว้

ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีทั้งหมด ๗ คน

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ๑ คน
๒. ผู้แทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือก ๑ คน
๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไปที่ได้รับเลือกจากข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีผู้มีอำนาจกำกับดูแลคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกมาจำนวน ๒ คน
๖. หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมของเทศบาลมีดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของเทศบาล มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานในการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาทภารกิจของเทศบาล
๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัคร
๔. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๕. มีเกียรติเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมของเทศบาลมีดังนี้

๑. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๒. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
๓. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
๔. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๖. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในโทษที่ให้ ปลดออกหรือไล่ออก จากงานราชการรวมถึงแม้ภายหลังจะได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม
๗. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ

๘. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่การยุติธรรม หรือกระทำความผิดว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
๙. ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๑๐. ไม่เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่า ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
๑๑. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างสอบสวนทางวินัยหรือถูกข่มขู่ความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.
๑๒. ไม่มีความเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรม

โดยกำหนดรับสมัครวันที่ ๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในส่วนเอกสารหลักฐานการสมัครก็เป็นไปตามเอกสารที่ได้ส่งให้ทางประธานชุมชนแล้วและขอช่วยฝากประชาสัมพันธ์ให้กับทางกรรมการท่านอื่นหรือผู้ใดที่ประสงค์ที่จะเป็นประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่

โดยถ้าหากมีสมัครเข้ามามากกว่า ๑ คน ก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยมีนายกฯเป็นประธาน แต่ถ้าหากไม่มีคนมาสมัครจะเข้าสู่กระบวนการหาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้น

ที่ประชุม... รับทราบ

๖. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ สืบเนื่องจากปีที่แล้วทางสมาชิกฯ ได้แจ้งมาว่ามีกิจกรรมน้อยไป จึงได้มีการเพิ่มงบประมาณให้ โดยตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยปีนี้จัดกิจกรรมทั้งหมด ๓ วัน

ในวันแรก ภาคเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรหน้าที่ว่าการอำเภอ หลังจากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีการรดน้ำคำให้ผู้สูงอายุ หน้าที่ว่าการอำเภอ หลังจากนั้น เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. จะมีกิจกรรมเดินแห่ขบวนสงกรานต์ โดยแบ่งเป็นเขต ๓ เขต โดยทุกขบวนจะมาบรรจบกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอ โดยปีนี้ได้มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเปิดงานจึงขอให้ทางขบวนเมื่อมาถึงแล้วให้อยู่กันก่อนเนื่องจากในปีนี้มีจะมีคะแนนในจุดนี้ด้วย หลังจากนั้นก็มีดนตรีมาเล่น ในส่วนของขบวนแห่ ในวันที่ ๒ จะมีกิจกรรมต๋ำส้มต๋ำลีลา ส้มต๋ำรสเด็ด แบ่งเป็น ๓ เขต เขตละ ๒ ชุด ที่บริเวณลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ในวันที่ ๓ จะมีกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย โดยจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง

สืบเนื่องจากปีที่แล้วมีประชาชนมาเล่นสงกรานต์ที่ถนนเจนจบทิศตั้งแต่หน้าเทศบาลถึงหอนาฬิกาจำนวนมาก หลังจากคุยกับนายอำเภอและผู้กำกับแล้วปีนี้จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบใหม่ เช่น การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการทะเลาะวิวาท เป็นต้น และจากปีที่แล้วที่เกิดเหตุไฟฟ้าดูดในจุดที่ใกล้กับเสาไฟฟ้าเนื่องจากถูกน้ำ แต่โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ปีนี้ทางกองช่างได้มีการเข้าไปตรวจสอบเสาไฟฟ้าทุกต้นและทำสายดินทุกต้นพร้อมเปลี่ยนเสาที่เก่าเป็นเสาต้นใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

นายมนัส มาษา ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ โดยปีนี้จะมีจัด ๓ วัน ในวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ กิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดหน้าลานพระราชวัง ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ โดยกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะมาจากทางชุมชนได้คัดเลือกมาชุมชนละ ๒ คน ในตอนเย็นของทุกวันก็จะมีการจ้างวงดนตรีมาเล่น กิจกรรมการก่อเจดีย์ทรายอาจจะใช้บริเวณลานพระราชวังแทนวัดเพื่อความสะดวก

สำหรับการประกวดขบวนแห่เกณฑ์การให้คะแนนทางกองการศึกษาจะมีการเชิญคณะกรรมการมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการให้คะแนนต่างๆ ตั้งแต่ เรื่องความสวยงาม การจัดรูปขบวน ๓๐ คะแนน การประดับตกแต่งรถให้เข้ากับประเพณี ๒๐ คะแนน ความคิดสร้างสรรค์มีการประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรม ๒๐ คะแนน ความสนุกสนาน การละเล่น การแสดง ประกอบขบวนแห่ ๒๐ คะแนน ความพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน โดยมีรางวัลชนะเลิศอยู่ที่ ๙,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๗,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับสอง ๖,๐๐๐ บาท

ในส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆ จะได้แจ้งให้ทางประธานและคณะกรรมการชุมชนหรือทีมงานทราบอีกครั้ง

ที่ประชุม... รับทราบ

๗. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่

นางสาวสุนิสา แสนโชติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่เพื่อนำเงินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในชุมชน สืบเนื่องในงบประมาณที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ผ่านกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเรียบร้อยแล้ว และมีการขออนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาโดยขอไปทั้งหมด ๔ ประเภท

วันนี้จะนำเสนอประเภทที่ ๒ คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมส่งเสริมป้องกันโรค ซึ่งเกี่ยวข้องกับ องค์กร กลุ่มต่างๆ หรือชุมชนทั้ง ๓๙ ชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทางประธานชุมชนก่อนการประชุมแล้วนั้น

ในหน้าแรกหัวกระดาษจะมีคำว่า กปท. ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้แต่ละศิษย์เข้าระบบทั้งหมดก่อนถึงจะสามารถเปลี่ยนแบบฟอร์มของแต่ละคนออกมาได้ โดยในหน้าแรกคนที่ลงลายมือชื่อคือประธานชุมชนหรือประธานของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มจักรยาน กลุ่มแอโรบิค เป็นต้น

ในเอกสารหน้าต่อไปหัวกระดาษจะมีคำว่า กปท.๗ และมีให้ใส่ชื่อ ๒ คน โดยคนสุดท้ายจะมีดินสอดเขียนบอกว่าประธานซึ่งก็คือประธานคนเดียวกับหน้าของ กปท. ส่วนอีกคนเป็นใครก็ได้ที่เป็นกรรมการ ๑ ใน ๓ คน ที่ได้ลงลายมือชื่อร่วมกันมา ตรงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU จะมี ๓ คน ลงลายมือชื่อร่วมกันคือประธานและกรรมการ ๒ คนที่จะดูแลรับผิดชอบโครงการนี้ร่วมกัน

ในหน้าสุดท้ายจะเป็นที่ลงลายมือชื่อของ ๓ คน ที่ลงลายมือชื่อบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกัน คือประธานและกรรมการที่ได้เลือกมาทั้ง ๒ คน

ในส่วนของเอกสารของทั้ง ๓ คนที่ได้ลงลายมือชื่อบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติที่ทั้ง ๓ คน ไปเปิดบัญชีแบบร่วมกัน พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับและแนบมาพร้อมเอกสารชุดนี้ โดยขอให้ส่งก่อนวันสงกรานต์

ที่ประชุม... รับทราบ

๘. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและพัฒนาการรายได้ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

นางสาวภัทราวรรณ เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับ โครงการการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและพัฒนาการรายได้ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยครั้งนี้จัดที่ชุมชนอุตรนคร เป็นการฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อม และขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกชุมชนถ้าชุมชนไหนต้องการฝึกอาชีพสามารถจับกลุ่มและเสนอมาได้ว่าอยากฝึกอาชีพอะไร อย่างน้อย ๑๕-๒๐ คน เพื่อที่ทางกองสวัสดิการสังคมจะได้จัดหางบประมาณและประสานงานกับทางวิทยากรหรือสถาบันที่จะมาฝึกอบรมให้อย่างที่ทางชุมชนอุตรนครได้ส่งมาในครั้งนี้

เพิ่มเติม เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยปีนี้ผู้ที่ลงทะเบียนได้คือ ผู้ที่เกิดไม่เกินวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๘ โดยระเบียบปัจจุบันสำหรับผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนแล้วเมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์เดือนถัดไปจะได้รับเบี้ยยังชีพทันทีหรือหลังเดือนเกิด ๑ เดือน และสำหรับการเปลี่ยนช่วงอายุ เช่น ๖๙ ปี เป็น ๗๐ ปี เมื่อก่อนต้องรอ ๑ ปีงบประมาณ เพื่อปรับเบี้ยยังชีพจาก ๖๐๐ บาท เป็น ๗๐๐ บาท ซึ่งตรงกับเดือนตุลาคมพอดี แต่ปัจจุบันสามารถปรับขึ้นได้ทันทีโดยจะได้รับเพิ่มขึ้นในเดือนถัดไปหลังเดือนเกิดแทน จึงอยากให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ตามที่ได้ออกไปข้างต้นเพื่อไม่ให้สิทธิหายไปเดือนใดเดือนหนึ่ง

ต่อมา เรื่อง การย้ายภูมิลำเนา ถ้าหากผู้สูงอายุได้มีการย้ายภูมิลำเนาไป อปท. แห่งอื่นทางกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง ถ้าพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนกับภูมิลำเนาไม่ตรงกันกับอปท. ที่อยู่ในปัจจุบันก็จะไม่จ่ายเงิน เพราะฉะนั้น เวลาย้ายภูมิลำเนาต้องไปแจ้งลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ใน อปท. แห่งใหม่ที่ย้ายไปด้วยเพื่อให้สิทธิ์เกิดต่อเนื่องต่อไป

ที่ประชุม... รับทราบ

๙. โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ก้าวหน้าพร้อมด้วยวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นหรือศูนย์วิทยุบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ก้าวหน้าพร้อมด้วยวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย ซึ่งได้มีการจัดมาทุกปี โดยปีนั้นทางศูนย์วิทยุอยากจะมีส่วนร่วมกับทางชุมชนและอยากให้ทางชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดการประกวดนวัตกรรมสู่อาชีพสำหรับผู้สูงอายุ โดยสำหรับชุมชนที่สนใจสามารถส่งนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เช่น หัตถกรรม ศิลปะ เกษตรกรรม เป็นต้น มาประกวดแข่งขันได้

โดยมีรางวัลชนะเลิศ ๓,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑,๕๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท สำหรับชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ ก็จะได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไปโดยมีเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่ ๑๒,๐๐๐ บาท

โดย ๑ ทีม จะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด ๕ คน ประกอบด้วย ลูกทีม ๓ คน และผู้ควบคุมทีม ๑-๒ คน ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบตอบรับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถมารับกับเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือไปที่ศูนย์วิทยุบ้านไผ่ได้เลยหรือแชนกส่งผ่าน QR Code ได้เลย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาให้ทราบทั่วกัน

ที่ประชุม... รับทราบ

๑๐. สภากงศ์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณนุชพร สมสวย ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนและทีมงานจาก พอช. หรือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับการทำงานของ พอช. โดยเป็นการทำงานผ่านเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน มีวิสัยทัศน์คือ ในปี ๒๕๗๙ ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งทั่วพื้นที่ประเทศไทย มีเป้าหมายหลักมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้ชุมชนจัดการตนเองได้ ภารกิจหลักคือ สนับสนุนให้การช่วยเหลือองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายบ้านมั่นคง กลุ่มออมทรัพย์ สภากงศ์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น ให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งองค์กรชุมชนและเครือข่าย สนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาองค์กรชุมชน สร้างความร่วมมือให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พอช. ระดับภาคมีทั้งหมด ๕ ภาค คือ อีสานเหนือ กลาง กลางตะวันตก และใต้ โดยอีสานมีสำนักงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รองลงมาเป็นระดับกลุ่มจังหวัด ขอนแก่นอยู่ในกลุ่มอีสานกลางเรียกว่า กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกับจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ รองลงมาเป็นระดับจังหวัด และสุดท้ายเป็นระดับพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน

คุณวชิระศักดิ์ ประณีตพลกั้ง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการชุมชน ดูแลรับชองงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง สักส่วนอยู่ที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ได้การจัดตัวมารับผิดชอบมาในเขตพื้นที่ภาคอีสานได้แก่จังหวัด ขอนแก่น อุดรธาธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และอุดรธานี ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สืบเนื่องจากในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ได้มีการเปิดวงประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้โดยมีผู้แทนจากการรถไฟที่เป็นผู้ดูแลสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ดินของการรถไฟมาให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะใช้ที่ของการรถไฟหรือพัฒนาที่ของการรถไฟ เนื่องจากบริเวณที่ดินต่างๆ ของการรถไฟเต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆ เช่น เสียง เป็นแหล่งเสื่อมโทรม ไม่สามารถเข้าถึงน้ำและไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนริมราง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดโครงการนี้

สำหรับ โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ได้มีมติจาก ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์รวมถึงกรอบงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แต่ทางการรถไฟได้มีการขยายเวลาเพิ่มถึงปี ๗๑ โดยมีวงเงินรวมประมาณ ๗,๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีกลุ่มเป้าหมาย ๓๕ จังหวัด ๓๐๐ ชุมชน ๒๘,๐๗๔ ครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยทุกมิติกับบริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นรูปธรรมความสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

สำหรับกลไกอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชุมชน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือคือ สำนักงานภาคและท้องถิ่น คณะกรรมการเมือง และเครือข่ายของชุมชนรถไฟที่จะมีการทำงานร่วมกัน

สำหรับหลักเกณฑ์การเช่าที่ดินของการรถไฟที่กำหนดระยะที่จะอยู่อาศัยได้และระยะที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ โดยวัดจากระยะกึ่งกลางของรางออกไป ๒๐ เมตร ทั้งซ้ายและขวาที่จะไม่สามารถก่อสร้างหรือบ้านเรือนได้ ยกเว้นการสร้างสถานีรถไฟ ส่วน ๒๐ เมตรหลังหรือตั้งแต่ ๒๑-๔๐ เมตร จะสามารถอยู่อาศัยหรือก่อสร้างได้โดยมีสัญญาเช่ากับทางรถไฟและต้องเข้าผ่าน พอช. เท่านั้น โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา ๓ ปี และสัญญาเช่าสำหรับระยะหลัง ๔๐ เมตร เป็นต้นไปหรือพื้นที่ ท้องข้าง ซึ่งเป็นบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่ในปัจจุบัน สามารถเช่าได้เป็นเวลา ๓๐ ปี โดยแต่ละครัวเรือนสามารถเช่าได้ ๕๐ ตารางเมตรต่อแปลง อัตราค่าเช่าของที่ดินเริ่มต้นที่ ๙-๒๕ บาท ต่อตารางเมตรต่อปี ซึ่งการรถไฟจะมีการจัดทำ ทด.๓ เพื่อวัดระยะพื้นที่และประเมินราคาของพื้นที่ที่จะขอเช่า

สำหรับหลักเกณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่อาศัยจริงในชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยแต่ละครัวเรือนจะได้ ๑ สิทธิเท่านั้นตามผลสำรวจร่วมกันกับผู้นำชุมชน แต่กรณีในครัวเรือนหนึ่งมีผู้อยู่อาศัย ๕ คนขึ้นไปมีความแออัดจะได้รับเพิ่มอีก ๑ สิทธิ โดยบ้านเช่าแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ๑.กรณีเป็นเจ้าของบ้านจะได้รับ ๑ สิทธิและต้องมีการอาศัยจริงในชุมชน ๒.กรณีเป็นผู้เช่าต้องอาศัยอยู่เกิน ๕ ปีขึ้นไปจึงจะได้รับ ๑ สิทธิ และแต่ละครัวเรือนจะได้รับสิทธิจากโครงการเพียงโครงการเดียว

สำหรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท โดย ๔๐,๐๐๐ บาท ใช้สำหรับเป็นค่าบริหารจัดการและขับเคลื่อนงาน สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือประกอบด้วยงบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ในชุมชน ๓๕,๐๐๐ บาท งบการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นอาคารสูงหรือที่อยู่อาศัยร่วมตั้ง ๓ ชั้นขึ้นไป ๔๕,๐๐๐ บาท งบอุดหนุนหรือบิให้เปล่าการพัฒนาที่อาศัย ๓๐,๐๐๐ บาท งบสำรองกรณีสร้างบ้านไม่พอครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท งบสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ค่าเช่าที่อยู่อื่น ค่าขนย้ายสิ่งของ ค่ารถออน เป็นต้น ๗๐,๐๐๐ บาท และงบสำรองอื่นๆ ๒,๐๐๐ บาท

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน การรถไฟได้กำหนดให้ส่งรายชื่อภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่ต้องยืนยันรายชื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อยืนยันสิทธิและตัวตนว่าอยู่อาศัยจริงในชุมชนริมรางรถไฟ โดยกลไกประกอบไปด้วย กลุ่มออมทรัพย์ คณะกรรมการเมือง คณะกรรมการเครือข่าย สหกรณ์ เป็นต้น ในส่วนของที่ดินเมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสมแล้วจะมีการส่งรายชื่อเป็นกลุ่มในการยื่นเช่าที่ดิน ตรวจสอบที่ดิน ทด.๓ และพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาเช่าที่ดิน ในด้านที่อยู่อาศัยจะมีการออกแบบวางผังของชุมชนโดย พอช. จะจัดทีมสถาปนิกมาช่วยชุมชนในการออกแบบรวมถึงจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและเสนอโครงการเพื่อรับอนุมัติเงินสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาชุมชน

สำหรับอำเภอบ้านไผ่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด ๗ ชุมชน ๓๓๒ ครัวเรือน ประกอบด้วยชุมชนสุมนามัย ๙๗ ครัวเรือน โนนสวรรค์ ๑๔ ครัวเรือน จัดสรร ๑๕ ครัวเรือน หมู่หนึ่งพัฒนา ๖๖ ครัวเรือน ศรีหมอนพัฒนา ๓๕ ครัวเรือน มิตรภาพชอย ๔ พัฒนา ๖๕ ครัวเรือน และบ้านไผ่เก่า ๔๐ ครัวเรือน โดยจากการเปิดเวทีประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ได้มีการให้ชุมชนกลับไปเตรียมส่งรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิและตัวตนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายภูวนัย นิมิตไตรสกุล ประธานมิตรภาพขอ ๔ พัฒนา ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ในฐานะตัวแทนของชุมชน ที่ได้รับผลกระทบว่าขอบคุณสำหรับโครงการนี้ แต่ทางชุมชนไม่สามารถรับโครงการนี้ได้เพราะทางชุมชนยังไม่ พร้อมรวมตัวเป็นสหกรณ์เพื่อไปเช่าที่ดินรถไฟผ่าน พอช. เพราะประชาชนในชุมชนยังไม่มี ความเข้าใจในเรื่อง สหกรณ์อย่างเพียงพอ แต่ทางชุมชนไม่ได้ปฏิเสธในการเช่าพื้นที่ของทางรถไฟและพร้อมจ่ายค่าเช่า ถ้าการ รถไฟเป็นผู้จัดการให้เช่าที่ดินเองโดยตรงและเก็บค่าเช่าเองโดยตรง

คุณวชิระศักดิ์ ประณีตพลกั้ง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการชุมชน ดูแลรับชองงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ได้กล่าวถึงในประเด็นนี้ว่าจากการประชุม ณ ที่ว่าอำเภอที่กล่าวไป แล้วนั้น ทางทางรถไฟไม่อนุญาตให้เช่าได้โดยตรงแล้ว แต่หากทางชุมชนยังต้องการเช่าโดยตรงอยู่ จะมีการคิด อัตราค่าเช่าที่สูงกว่าการรวมกลุ่มและเช่าผ่าน พอช. ประมาณ ๑๒๕ บาทต่อตารางเมตรต่อปี ซึ่งการเช่า โดยตรงนี้จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้เช่าได้ไหม ต้องมีการประเมินจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกทีจาก การรถไฟว่าจะให้เช่าในพื้นที่เดิมได้ไหม เพิ่มเติมในการส่งรายชื่อในให้ส่งผ่าน พอช. และทาง พอช. จะเสนอต่อ การรถไฟต่อไปเพื่อยืนยันสิทธิและตัวตนกับทางรถไฟเพื่อให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามที่ได้แจ้งไปแล้ว

คุณนุชพร สมสวย ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนของ พอช. ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับ สภากองค์กรชุมชน โดยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการจัดตั้งปี ๒๕๖๒ มีผู้ประสานงานสภาชุมชนคือ นางสาว จันทร์สุดา สุนทร ประธานสภาชุมชนคือ นางมะลิวัลย์ สารบรรณ มีชุมชนทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน มีกลุ่มองค์กรที่ ร่วมจัดแจ้งจัดตั้ง ๘ กลุ่มองค์กร ประกอบด้วย ๑.กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท ๒.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ ๓.กลุ่มอาชีพทำขนมหมู่ ๓ ๔.กลุ่ม อสม. หมู่ ๓ ๕.กลุ่มออมทรัพย์หมู่ ๔ ๖.กลุ่มผู้นำชุมชนหมู่ ๕ ๗.กลุ่ม สตรีหมู่ ๖ ๘.กลุ่มชุมชนบ้านมั่นคงหมู่ ๑๔ โดยสภากองค์กรชุมชนจะจัดแจ้งจัดตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมกลุ่มกัน ของมีกลุ่มองค์กรมาร่วมกันจัดแจ้งจัดตั้ง และแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการ และที่เหลือจะเป็นกรรมการหรือสมาชิกสภาทั้งหมด ๓๘ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน ที่ปรึกษา ๑ คน ผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด ๒ คน โดยแต่ละกลุ่มนอกเหนือจากนี้ก็สามารถเข้ามาเป็น สมาชิกได้

โดยสภากองค์กรชุมชน เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและมีกฎหมายรองรับคือ พรบ. สภากองค์กรชุมชน ๒๕๕๑ โดยสภากองค์กรชุมชนเป็นกลไกพัฒนาท้องถิ่นระดับพื้นที่ที่มีการกิจในการพัฒนา ความเข้มแข็งชุมชนองค์กรในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ คอยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ ระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยให้พื้นที่เป็นตัวตั้งหรือเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้หลักการบูรณาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง เช่น การ ทำงานร่วมกับเทศบาล เป็นต้น และนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการพัฒนาของภาคประชาชน ในพื้นที่ที่มีขอบเขตความรุนแรงและปัญหานั้นเสนอต่อหน่วยงานระดับจังหวัดหรือต่อที่ประชุมระดับจังหวัด รวบรวมเสนอข้อมูลต่อผู้ว่าเพื่อประกอบการทำแผนพัฒนาต่อไป เช่น เรื่องชุมชนริมราง สภาสามารถเรียก ประชุมชุมชนเพื่อทำแผนเสนอไปได้ เป็นต้น

บทบาทของสภากองค์กรชุมชนประกอบด้วย ๑.ส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู จารีตประเพณี ๒.ร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ บำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ๓.เผยแพร่ให้ความรู้กับ สมาชิกในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๔.เสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขพัฒนาต้ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการพัฒนา ๕.เสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขพัฒนาหรือความต้องการของประชาชน
 เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ ๖.จัดให้มีเวทีปรึกษาหารือเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๗.ส่งเสริมให้
 องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ๘.ประสานความร่วมมือกับสภาชุมชนอื่น ๙.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐ ๑๐.วางกติกาในการดำเนินงานกิจการสภา ๑๑.รายงานประจำปี
 สภา ๑๒.เสนอรายชื่อตัวแทนสภาไปประชุมระดับจังหวัด

ในปัจจุบันนี้อยากให้ทางสภาได้ทบทวนสมาชิกและกลไกของสภา หลังจากนั้นให้ทำแผนพัฒนาเสนอ
 ไป พอช. ก่อนในเบื้องต้นประมาณ ๓ แผน

คุณพรศักดิ์ สังกา เจ้าหน้าที่ พอช. ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ถูกบรรจุ
 อยู่ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เป็นเรื่องของสิทธิชุมชนสามารถจัดสวัสดิการโดยชาวบ้านได้เองร่วมกับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยมี พรบ. รับรองคือ พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๒ โดยให้นิยามว่าเป็นการจัดสวัสดิการโดยชุมชนรวมตัวกันหรือเป็นการดูแลสวัสดิการโดย
 ชาวบ้านช่วยชาวบ้านด้วยตนเอง

กองทุนสวัสดิการประชาชนจะเป็นผู้กำหนดระเบียบเอง คณะกรรมการมาจากกองทุนสวัสดิการ ที่ทำ
 การประชาชนสามารถกำหนดเองได้ การบริหารจัดการการเงินประชาชนเป็นผู้จัดการเองโดยคณะกรรมการ
 กองทุนที่แต่งตั้งกันเองรับรองโดยประธานกองทุนซึ่งมาจากประชาชนในชุมชนอีกที

ที่มาของเงินกองทุนมาจาก ๑.สมาชิกสมทบซึ่งสมาชิกจะส่งเงินผ่านกรรมการกองทุนโดยการเก็บนั้น
 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละพื้นที่ที่ได้ตกลงกัน เช่น แบบรายเดือน แบบ ๖ เดือน แบบรายปี เป็นต้น โดย
 ตัวอย่างของสวัสดิการ เช่น ในแบบส่วนบุคคลมี เด็กแรกเกิด เจ็บป่วย เสียชีวิต ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ รางวัล
 สุขภาพดี บวช เป็นต้น ในแบบส่วนรวมมี การพัฒนาชุมชน การปลูกป่า การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ๒.เงินสมทบ
 จาก พอช. ๓.เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของ อปท.

สำหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีคณะกรรมการบริหารงานอยู่ ๑๑ คน โดยมี อาจารย์มะลิวัลย์ สารบรรณ
 เป็นประธาน

ที่ประชุม... รับทราบ



(นายประจวบ สารกุล)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่





